

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ในการศึกษา การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผู้ศึกษานำมาสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน
2. เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ที่มีเพศ อายุและระดับการศึกษา แตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

สมมติฐานการศึกษา

1. ระดับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง
2. คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม จำนวน 90 คน ผู้ศึกษาใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปที่เป็นข้อมูลจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุและการศึกษา

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับระดับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ทั้ง 8 ด้าน โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด ซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียว

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ การทดสอบโดยวิธี t - test (Independent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญของการทดสอบที่ระดับ .05 กรณีพบความแตกต่างผู้ศึกษาได้เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ้ (Scheffe')

สรุปผล

จากการศึกษา การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม สรุปผลการศึกษา ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 45 -54 ปี และมีการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
2. การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้าน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน โดยรวมมีการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

3. ผลการเปรียบเทียบระดับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีเพศ อายุและการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า

3.1 คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

3.2 คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ทางสาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.3 คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม แยกเป็นรายด้าน เรียงลำดับความถี่จากมาก ไปน้อย ดังนี้ ควรดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. ให้ครบทุกหมู่บ้าน ควรมีการทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้านเป็นประจำ และสม่ำเสมอ ควรมีการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพตามกำหนด ควรจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรจัดทำป้ายแสดงเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์อย่าง ควรมีกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ ควรมีการฝึกอบรมประชาชนในการป้องกัน โรคติดต่อ ควรจัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างเท่าเทียมกัน และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

อภิปรายผล

ผลจากการศึกษาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผล ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษา พบว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาที่พบเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการศึกษาสอดคล้องกับ เค่นดวง สุนทรดี (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ มนตรี หมวกไสว (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของกำนันในจังหวัดหนองคาย พบว่า โดยรวมการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ประดิษฐ์ น้าใส (บทคัดย่อ : 2552) ศึกษา การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ คุณาวุฒิ ชัยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับสูง ไม่สอดคล้องกับ พิชัย วัฒนกิติกุล (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลเขตจังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ สมมาศ ไชยวัฒนากร (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ ชลธิชา พราวศรี (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชากรอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ ดำรง แสงสูวอ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าฝาง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ แสงธรรม หัสดี (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม มีภาระหน้าที่ที่ต้องทำทั้ง 8 ด้าน ซึ่งทำให้แต่ละด้านไม่เด่นชัดในผลงานการดำเนินงาน เพราะมีความจำเป็นจะต้องดำเนินงานให้ครอบคลุมกิจกรรมการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงทำให้ระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 2) แต่ทั้งนี้ก็มีด้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการที่มีค่าเฉลี่ยสูงน่าสนใจ เช่น ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในเรื่องการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และ โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน และการจัดงานประเพณีท้องถิ่น (ตารางที่ 7) ซึ่งเป็นเพราะคณะกรรมการหมู่บ้านได้มองเห็นการจัดกิจกรรมการต่างๆ ทั้งการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตลอดทั้งปี เช่น วันเข้าพรรษา วันสงกรานต์ เป็นต้น หรือมีการปรับปรุงถนนคอนกรีตให้สามารถใช้ได้ในหมู่บ้านทำให้ข้อคำถามนี้อยู่ในระดับมาก ($\mu = 3.53$) ในตารางที่ 3 แต่ยังไม่มากเพราะยังมีบางด้านที่ค่าเฉลี่ยปานกลางมีค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่าด้านอื่น เช่น ด้านบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงอาจทำให้ผลการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง

สมมติฐานที่ 2 คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีเพศ อายุและการศึกษา ต่างต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ต่างต่างกัน

ผลการศึกษา พบว่า

1. คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาที่พบไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผลการศึกษาสอดคล้องกับ สมมาศ ไชยวัฒนากร (2548 : บทคัดย่อ) พบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลที่มีเพศ ต่างต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ เคนควง สุบุตรดี (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ คำรง แสงสูวอ (2552 : บทคัดย่อ) พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ แสงธรรม หัสดี (2552 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชน ที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกัน

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเสริมกิจกรรมทั้ง 8 ด้าน โดยมีได้ จำแนกหรือดำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเฉพาะเจาะจงกับเพศใดเพศหนึ่ง ตลอดจนคณะกรรมการหมู่บ้านก็ประกอบด้วยทั้งเพศชายและหญิง (ตารางที่ 1) และเมื่อพิจารณาระดับการดำเนินงานเกือบทุกด้านจะอยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเท่านั้นที่เพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานสูงกว่าเพศชาย คือ อยู่ในระดับมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงอาจทำให้เพศมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

2. คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาที่พบไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผลการศึกษา สอดคล้องกับ มนตรี หมวกไสว (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า กำนันที่มีอายุ ต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ คำรง แสงสูวอ (2552 : บทคัดย่อ) พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกัน

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าช่วงอายุทำให้เกิดการรับรู้ทั้งในเรื่องทัศนคติ ความรู้สึก ความสามารถ ประสบการณ์ที่ทำให้เกิดความคิดเห็นส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเป็นยุคข่าวสารและการอบรมพัฒนาในเรื่องเดียวกัน เช่น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดให้มีหรือบำรุงรักษาทางบก การป้องกันและระงับ โรคติดต่อ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น

แต่ถึงไม่แตกต่างกันแต่มีประเด็นน่าสนใจในเรื่องช่วงอายุ 25-34 ปี กับ 55 ปีขึ้นไปในเรื่องความคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอายุ 25-34 ปี

มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเพียง (2.53) แต่อายุ 55 ปีขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นถึง 3.29 ซึ่งแตกต่างกันมาก อาจเป็นเพราะความคาดหวังของคนรุ่นใหม่ในช่วงกระแสส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทำให้อายุ 25-34 ปี มองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ค่อยได้ดูแลเรื่องนี้ หรือแม้กระทั่งเรื่องการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ทางสาธารณะและการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลก็เช่นกัน

3. คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาที่พบไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการศึกษาที่พบสอดคล้องกับ พิชัย วัฒนกิติกุล (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สมมาศ ไชยวัฒนากร (2548 : บทคัดย่อ) พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ เต๋นควง สุบุตรดี (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ดำรง แสงสุวอ (2552 : บทคัดย่อ) พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ แสงธรรม หัสดี (2552 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ มนตรี หมวกไสว (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า กำนันที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน

อาจเป็นเพราะว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม มีการดำเนินงานในแต่ละด้านให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ไม่ได้แบ่งแยกเรื่องของเพศ อายุและระดับการศึกษา ทำให้ประชาชนได้รับผลจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในทุกด้านอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตยได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในทุกด้าน โดยพิจารณาจากตารางที่ 2 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน

จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอ นาทม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะ

1. เสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

จากผลการศึกษาคำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อ.จังหวัดนครพนม ผู้ศึกษาได้กำหนดข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้

1.1 ควรส่งเสริมและสนับสนุนการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลควรรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ทางเท้า รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลควรส่งเสริมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุและผู้พิการ

1.4 องค์การบริหารส่วนตำบลควรปรับปรุงและแก้ไขถนนลาดยางที่ชำรุด

1.5 องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มอายุ

กับ 55 ปีขึ้นไป

1.6 องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มประ

และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ากับปริญญาตรีขึ้นไป

1.7 ควรดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. ให้ครบทุกหมู่บ้าน

1.9 ควรจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.10 ควรมีการฝึกอบรมประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อ

1.11 ควรมีการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามกำหนด

1.12 ควรจัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.13 ควรจัดทำป้ายแสดงเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์อย่างชัดเจน

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคราวต่อไป

2.1 ควรทำการศึกษาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย นาทม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของประชาชน

2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานด้าน การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุและผู้พิการ